

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง ตั้งทีมโฆษกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติมจำนวน ๑ ท่าน คือ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ซึ่งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. พิจารณาเสร็จแล้ว โดยประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ขอปรึกษาที่ประชุมเพื่อนำข้อบังคับการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมาใช้บังคับกับการพิจารณาร่างข้อบังคับฉบับนี้โดยอนุโลม สำหรับการพิจารณาในวาระที่สอง ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

เมื่อประธานกรรมาธิการฯ ได้แถลง มีสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง รับหลักการแห่งร่างข้อบังคับฯ ฉบับนี้ และเนื่องจากที่ประชุมได้อนุมัติให้พิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภาตามที่ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขอปรึกษา ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วเรียงตามลำดับข้อจนจบร่าง และได้ลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบให้ประกาศใช้บังคับเป็นข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยในระหว่างการพิจารณารองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ การอภิปรายทั่วไปเพื่อเสนอวิธีการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

ด้านการเมือง

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ผู้แทนของคณะกรรมการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม

พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ และพันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา ผู้แทนของคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองได้เสนอภาพรวมด้านการเมือง สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๖ นาฬิกา

Sig 1๗๐๑๖๕

(นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล)

รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักrayงานการประชุมและตัวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th